



คำประกาศเกียรติคุณ

ศาสตราจารย์มนัส สติรจินดา

วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (วิศวกรรมโลหการ)

ศาสตราจารย์มนัส สติรจินดา สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ปี พ.ศ. ๒๕๐๐ และสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหกรรม ปี พ.ศ. ๒๕๐๑ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิศวกรรมโลหการ จากมหาวิทยาลัย Polytechnique de Mons ประเทศเบลเยียม ในปี พ.ศ. ๒๕๐๙ และเคยได้รับทุนไปฝึกงานทางด้าน Steels fabrication ณ ประเทศสหภาพโซเวียต ปี พ.ศ. ๒๕๑๒

หลังจากสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ศาสตราจารย์มนัส สติรจินดา ได้เข้าเป็นอาจารย์ในภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และเมื่อสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทแล้ว ท่านได้เป็นหนึ่งในผู้ร่วมก่อตั้งภาควิชาวิศวกรรมโลหการ ขึ้นที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในปี พ.ศ. ๒๕๑๕ ซึ่งนับเป็นสถานศึกษาแห่งแรกในประเทศไทยที่ทำการสอนทางด้านวิศวกรรมโลหการและโลหวิทยา ท่านได้สอนหนังสือที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจนกระทั่งเกษียณอายุราชการ รวมอายุการทำงานทั้งสิ้น ๓๗ ปี ก่อนเกษียณอายุราชการ ท่านได้มาช่วยก่อตั้งสาขาวิชาวิศวกรรมโลหการ ขึ้นในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งเป็นสถานศึกษาแห่งที่สองที่ทำการสอนสาขาวิชาดังกล่าว ท่านเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการเตรียมความพร้อมและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่สาขาวิชาวิศวกรรมโลหการ และด้วยการอุทิศตนอย่างทุ่มเทของท่าน ทำให้บัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมโลหการ เป็นที่ยอมรับทั้งในด้านวิชาการ และในด้านความอุตสาหกรรมในการปฏิบัติงาน จนเป็นที่ชื่นชอบและยอมรับอย่างกว้างขวางในวงการผู้ประกอบการอุตสาหกรรมโลหการ บัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมโลหการ ได้ประกอบวิชาชีพกระจายไปทั่วประเทศ เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศ รวมบัณฑิตวิศวกรรมโลหการจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีและจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่เข้าสู่ตลาดงานแล้วกว่า ๑,๐๐๐ คน

ศาสตราจารย์มนัส สติรจินดา เป็นผู้ผลักดันและให้ทุนทรัพย์ส่วนตัวสำหรับใช้เป็นทุนเริ่มต้นดำเนินการจัดตั้ง ชมรมช่างหล่อโลหะไทย ในปี พ.ศ. ๒๕๓๓ และต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๓๖ ได้ยกระดับขึ้นเป็นสมาคมอุตสาหกรรมหล่อโลหะไทย เพื่อเป็นศูนย์รวมให้นักวิชาการ ช่างราชการและเอกชนได้ร่วมมือกันทำงาน เพื่อยกระดับความรู้ทางวิชาการ มาตรฐานทางวิชาชีพ และสถานภาพของอุตสาหกรรมโลหการของประเทศให้ทัดเทียมกับของอารยประเทศ สมาชิกและผู้ร่วมก่อตั้งสมาคมฯ จึงได้พร้อมใจกันขอให้ศาสตราจารย์มนัส สติรจินดา เป็นนายกิตติมศักดิ์ คนแรกของสมาคมอุตสาหกรรมหล่อโลหะไทย

ศาสตราจารย์มนัส สติรจินดา เป็นผู้ที่มีจิตใจเอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่ เมตตาต่อทุกคน และปฏิบัติต่อเพื่อนร่วมงาน และผู้ใต้บังคับบัญชา ด้วยความอ่อนโยน มีน้ำใจ เป็นที่รักใคร่ของทุกคน ท่านได้ทำบุญทำทานอยู่เสมอ ดังเช่นที่ท่านได้รับจาคเงินเป็นทุนค่าอาหารกลางวันให้แก่นักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีทุกปี ปีละหลายหมื่นบาท ตลอดระยะเวลาการทำงานที่ มทส ๑๑ ปี

ศาสตราจารย์มนัส สติรจินดา เป็นผู้อุทิศตนและเสียสละ ท่านได้มาช่วยสอนที่สาขาวิชาวิศวกรรม โลหการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ถึงแม้ว่าจะท่านจะมีปัญหาทางด้านสุขภาพก็ตาม แต่ท่านก็ยังคงเดินทางมาสอนและทุ่มเทให้อย่างเต็มที่จนกระทั่งวาระสุดท้ายของชีวิต ท่านได้ถึงแก่อนิจกรรมด้วยโรคหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน ณ โรงพยาบาลราชสีมารนบุรี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ในวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๔๗ เวลา ๑๘.๓๐ น. สิริรวมอายุ ๖๙ ปี

ศาสตราจารย์มนัส สติรจินดา ได้ใช้ความรู้ความสามารถและประสบการณ์บุกเบิกการเรียนการสอนและวิทยาการด้านวิศวกรรมโลหการขึ้นในประเทศไทย รวมทั้งได้เสียสละอุทิศตนเป็นระยะเวลาอันยาวนานอย่างต่อเนื่อง เพื่อทำคุณประโยชน์ให้แก่สังคมและประเทศชาติทั้งโดยตรงและโดยอ้อม ด้วยผลงานอันเป็นที่ประจักษ์และยอมรับในหมู่ผู้ประกอบการวิชาชีพอุตสาหกรรมโลหการ จึงได้พร้อมใจกันยกย่องนับถือให้ศาสตราจารย์มนัส สติรจินดา เป็นปรมาจารย์ของประเทศในสายงานวิชาชีพวิศวกรรมโลหการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านการหล่อหลอมโลหะ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีตระหนักในความรู้ความสามารถและคุณงามความดี สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๔๘ เมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๔๘ จึงมีมติเป็นเอกฉันท์มอบปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (วิศวกรรมโลหการ) แก่ ศาสตราจารย์มนัส สติรจินดา เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป
